

**ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 15/6, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Phương Thuận, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng luật. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phối hợp tuyển truyền, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham gia, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như tổ chức tiếp nhận, quản lý và cách ly tập trung công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về bảo

đảm an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch đề ra. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm phục vụ đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị nền nếp, hiệu quả; nội bộ cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; trong đó trọng tâm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch Covid-19; diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳnh Phụ và diễn tập khu vực phòng thủ các huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Phương Thuận, Phó Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát chỉ đạo của cấp trên, tham mưu tích cực cho địa phương triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng,



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ.

Ảnh: HIẾN TRÂM

quân sự địa phương. Phát huy vai trò cấp ủy, chỉ huy, tổ chức đảng các cấp trong LLVT tỉnh trong thực hiện các phong trào thi đua, phấn đấu đạt thành tích cao trong các hội thi, hội thao các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy, sở, ngành trong thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý III cũng như những tháng cuối năm, nhất là công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng...; đồng chí, chú trọng tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh:

Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ của LLVT tỉnh rất nặng nề; cùng với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trong khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng trong mọi tình huống, phối hợp tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó chủ động xây dựng các phương án sát, đúng để tham mưu với tỉnh các biện pháp xử lý khi có tình huống dịch xảy ra. Đảng ủy Quân sự tỉnh làm tốt công tác

**CÁC ĐỊA PHƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

thành phố đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 7 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND thành phố và 446 đại biểu HĐND phường, xã, với cơ cấu, thành phần theo yêu cầu đề ra.

Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử thành phố đã khen thưởng 74 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bầu cử.

\* Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh, cùng với đẩy mạnh các

phong trào thi đua yêu nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Đông Hưng bảo đảm dân chủ, đúng luật, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,47%. Số đại biểu HĐND huyện trúng cử là 40 người; đại biểu HĐND cấp xã trúng cử là 950 người. Toàn huyện không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải

tổ chức bầu lại; có 1 đơn vị bầu cử tổ chức bầu cử thêm do cuộc bầu cử 2/3 số lượng đại biểu được bầu cử ẩn định cho đơn vị bầu cử; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử.

Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử huyện đã trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các đại biểu trúng cử; trao giấy khen cho 93 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bầu cử.

\* Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Thái Thụy đạt thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,46%. Với tỷ lệ phiếu bầu cao, 3/5 người ứng cử đại biểu Quốc hội bầu tại huyện đã trúng cử; 9/15 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện đã trúng cử; 40/64 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND huyện; 906/1.543 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đã trúng cử. Toàn huyện không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại và không có đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm.

\* Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian thực hiện việc xây dựng hồ sơ "Nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng" diễn ra từ năm 2021 - 2025 nhằm vinh danh nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; quảng bá, giới thiệu nghệ thuật chèo ở quy mô quốc

gia và quốc tế; huy động nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng nói chung, nghệ thuật chèo ở Thái Bình nói riêng...

Đối với đề án nâng cao chất lượng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn

hóa" trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, một số mục tiêu cụ thể được đặt ra như phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 90% trở lên gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 90% trở lên thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu "Thôn văn hóa", "... Để án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 với mục tiêu tạo

sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; củng cố các thành viên trong gia đình những kiến thức về đời sống gia đình, ứng xử trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo các kế hoạch, đề án. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục ý kiến của các ngành, đơn vị tham gia ở những lĩnh vực cụ thể; đồng thời các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cần bảo đảm việc dự trù kinh phí phù hợp trên cơ sở ngân sách địa phương để hoàn thiện việc xây dựng các kế hoạch, đề án.

**Bệnh mỡ máu cao - giải pháp từ y học cổ truyền**

Tuổi tác và cuộc sống hiện đại khiến tỷ lệ người mắc bệnh mỡ máu ngày càng cao và có xu hướng trẻ hóa. Đáng lo ngại hơn, chính tâm lý chủ quan mà có đến 3/4 người bệnh không biết mình bị mỡ máu cao, cho đến khi khám bệnh.

**Bệnh tiềm ẩn, nhiều người có nguy cơ mắc phải**

Theo các chuyên gia y tế, khi lượng mỡ xấu trong máu tăng cao, các phân tử mỡ sẽ bám vào thành mạch, lâu dần hình thành nên mảng xơ vữa. Qua thời gian, lòng mạch bị thu hẹp, máu khó lưu thông, xuất hiện các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, tê bì chân tay. Một số trường hợp còn gây nên các cơn đau thắt ngực.

Những dấu hiệu không đặc trưng này rất dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác khiến nhiều người chủ quan, không nghĩ mình mắc mỡ máu cao. Một số khác tuy biết mình có chỉ số cao nhưng nghĩ đơn giản "Mỡ máu cao ấy mà, ai mà chả gặp". Đến khi các chỉ số mỡ xấu vượt ngưỡng, đi kèm cao huyết áp, gan nhiễm mỡ... được cảnh báo nguy cơ gây xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, thậm chí đột quỵ mới bắt đầu đi tìm cách chữa.



**Giải pháp nào cho người bị mỡ máu cao?**

Người bị bệnh mỡ máu cao thường được các bác sĩ chỉ định dùng nhóm thuốc statin. Statin giúp giảm mỡ máu nhanh nhưng để tăng lại nếu dùng uống, người bệnh phải lệ thuộc thuốc và không chữa được bệnh

tận gốc. Ngoài ra, statin gây nhiều tác dụng không mong muốn như mệt mỏi, tăng men gan, viêm cơ, yếu cơ, gia tăng lượng đường trong máu, giảm trí nhớ... Do đó, nhiều người có nhu cầu tìm đến các sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên. Tuy nhiên, giữa vô vàn các loại sản phẩm, đâu là lựa chọn hiệu quả

và an toàn dành cho người bị mỡ máu cao?

**Mỡ máu Tâm Bình - hỗ trợ giảm mỡ máu, bảo vệ gan**

Mỡ máu Tâm Bình là một trong số ít những sản phẩm có thể thực hiện được hai nhiệm vụ: vừa hỗ trợ làm giảm mỡ máu, giảm mỡ gan vừa bảo vệ gan nhờ thành phần có nhiều ưu điểm nổi trội.

Thứ nhất, hỗ trợ giảm đồng thời 3 chỉ số mỡ xấu, tăng mỡ tốt nhờ các thành phần từ Lá sen, Ngưu tất, Trạch tả, Nân vàng, Nanocurcumin và Bergamot. Đặc biệt, Bergamot được chiết xuất từ cam Địa Trung Hải. Đã có hơn 440 nghiên cứu cho thấy Bergamot có tác dụng rõ rệt giúp giảm mỡ xấu, tăng mỡ tốt, được y khoa thế giới đánh giá cao.

Thứ hai, một số vị thảo dược giúp tiêu mỡ, tiêu hóa thức ăn, cải thiện chức năng tạng Tỳ (cơ quan tiêu hóa) như Ngưu tất và Sơn tra giúp tăng cường chuyển hóa thức ăn tránh lãng phí, ngăn ngừa các lớp mỡ bám vào thành mạch.

Thứ ba, là nhóm hỗ trợ bổ gan, tăng cường chức năng gan nhờ các vị thảo dược Giáo

cổ lam, Atiso, Trạch tả. Đặc biệt hai thành phần tinh chất có trong Mỡ máu Tâm Bình là Nanocurcumin và Bergamot có tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa tất cả các tế bào trong cơ thể, trong đó có tế bào gan. Vì vậy, sản phẩm có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gan và tăng cường chức năng gan, thúc đẩy gan chuyển hóa mỡ, từ đó ngăn ngừa mỡ máu cao và gan nhiễm mỡ.

Mỡ máu Tâm Bình được sản xuất bởi Công ty Dược phẩm Tâm Bình - Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín, hai lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; đã có nhiều thành tích trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với tác dụng hỗ trợ làm giảm mỡ xấu, tăng mỡ tốt, giảm mỡ gan giúp bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan, Mỡ máu Tâm Bình được coi là giải pháp an toàn, có thể sử dụng lâu dài mà không gây tác dụng phụ.

Người bị mỡ máu cao nên có chế độ ăn uống khoa học, thường xuyên tập thể thao. "Bí quyết" sống khỏe là thực hiện 3 lần 30 phút mỗi ngày: 30 phút thể dục mỗi sáng, 30 phút ngủ trưa và tối đi bộ 30 phút.

Mỡ máu Tâm Bình đã có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Để tìm hiểu thêm về Mỡ máu Tâm Bình hoặc giải đáp các thắc mắc liên quan đến mỡ máu cao, người bệnh có thể liên hệ hotline: 0865344349 để được tư vấn hoặc truy cập website <https://tambinh.vn>

**KIỂM TRA TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN...**

(Tiếp theo trang 1)

ha/năm. Huyện đã thực hiện nhiều giải pháp lập kế hoạch, tuyên truyền, thực hiện quy định của pháp luật, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến... nhằm thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Năm 2020, tổng đàn trâu, bò toàn huyện đạt 7.544 con, trong đó trâu 1.005 con, bò 6.539 con; trên địa bàn có 22 trang trại nuôi từ 20 con trở lên, 2 trang trại nuôi trên 100 con trâu, bò. Quỳnh Phụ đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch tiếp nhận dự án đầu tư trang trại chăn nuôi trâu, bò và trồng cỏ với 450ha. Xây dựng các mô hình chăn nuôi điển hình, chăn nuôi theo chuỗi liên kết. Số lượng đàn trâu, bò trong toàn huyện tăng nhanh, chủ yếu là bò lai, quy mô chăn nuôi chuyển dần từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là áp dụng vi sinh vào xử lý môi trường.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Quỳnh Phụ trong việc thực hiện các đề án, đề xuất các giải pháp để huyện khắc phục khó khăn, tồn tại, đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả các đề án trong thời gian tới.

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH**

**Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện**

Sáng ngày 15/6, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Tại ngày hội, hơn 50 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình đã đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức thu được 41 đơn vị máu an toàn.

Những đơn vị máu nhận được sẽ góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

THU HOAI

**ĐÔNG HUNG**

**Trên 19.300 người đăng ký cài đặt ứng dụng VssID**

Với nhiều tiện ích mang lại cho người tham gia khi cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID), Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đông Hưng đã đẩy mạnh việc hỗ trợ cài đặt VssID cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích: theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tra cứu các thông tin về mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7... Mục đích của việc triển khai này nhằm tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế số BHXH, thẻ BHYT giấy. Đặc biệt, khi sử dụng ứng dụng VssID sẽ thúc đẩy giao dịch điện tử nhiều hơn, thuận lợi cho cả cơ quan BHXH và người thụ hưởng. Đến nay, toàn huyện có trên 19.300 người đăng ký cài đặt ứng dụng VssID.

Để đạt mục tiêu hoàn thành cài đặt ứng dụng VssID trong năm 2021, từng bước thực hiện việc thay thế số BHXH, thẻ BHYT giấy, BHXH huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; xây dựng lộ trình thực hiện cho từng thời điểm, từng nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Triển khai sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID ngay để người tham gia BHYT có thể sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh.

**Hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Đến nay, 100% hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hưng tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các xã, thị trấn tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ trong tháng 3 và nửa đầu tháng 4/2021; thời gian rút gọn chỉ còn 1/2 ngày song vẫn bảo đảm trang trọng, đúng quy trình, đầy đủ nội dung theo đúng hướng dẫn của cấp trên và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở đã bầu được 461 ủy viên ban chấp hành khóa mới, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của các đồng chí ủy viên ban chấp hành khóa mới cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Hầu hết hội LHPN các xã, thị trấn đã họp phiên thứ nhất bầu đủ số lượng ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch. Đây là điều kiện thuận lợi để hội LHPN các cấp ở Đông Hưng triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội trong nhiệm kỳ mới.

Hiện nay, Hội LHPN huyện đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

THU HIỀN

**TIỀN HẢI**

**Phát động tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh**

Tại xã Tây Giang (Tiền Hải), Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Tiền Hải tổ chức lễ phát động tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh năm 2021.

Với chủ đề "Tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, trọng tâm dịch Covid-19 và hướng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 11", huyện Tiền Hải phát động tới 100% cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cùng toàn thể nhân dân chung tay hưởng ứng, tổng vệ sinh môi trường đạt kết quả cao nhất. Các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân chủ động phòng, chống sốt xuất huyết như khi ngủ phải nằm màn; loại bỏ các vật dụng chứa nước không cần thiết nhằm diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy; duy trì vệ sinh môi trường xung quanh khu vực nhà; chỉ định phun hóa chất phòng, chống dịch kịp thời; thực hiện tốt thông điệp "5K" phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho chính bản thân và cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, đồng đạo cán bộ và nhân dân xã Tây Giang đã tiến hành tổng vệ sinh môi trường trên các trục đường chính, đồng thời phun hóa chất phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn dân cư.

HỒNG THÂM (Đài TTTH Tiền Hải)